





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>โครงการพathomไปหาประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus, plewseengern)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยความสำเร็จโครงการพathomไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 ล่าสุดจัดเพิ่มอีก 15 ครั้ง รวมจัดแล้ว 96 ครั้ง ครบทั้ง 77 จังหวัด ช่วยประชาชนมากกว่า 2 ล้านราย เข้าถึงคลินิกเฉพาะทาง 7 คลินิกหลัก และ 60 คลินิกเสริม</p> <p>ตรวจสอบสุขภาพผู้ยากไร้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุรัตน์วณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จัดโครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรอง โรคมะเร็ง 720 รายการตรวจ ให้แก่ผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส ที่พักพิงอยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงและบ้านกึ่งวิถีชาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลการคัดกรองในโครงการดังกล่าว พบว่า ผู้พักพิงบ้านกึ่งวิถีชาย 419 ราย พบความผิดปกติ 72 ราย ได้แก่ การตรวจไวรัสตับอักเสบบี พบความผิดปกติ 49 ราย การตรวจไวรัสตับอักเสบบี พบความผิดปกติ 16 ราย และการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากพบความผิดปกติ 7 ราย ผู้พักพิงบ้านกึ่งวิถีหญิง มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบ แมมโมแกรม จำนวน 8 ราย พบว่ามีความผิดปกติ 1 ราย สำหรับผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติจะได้รับการส่งต่อเพื่อรับการตรวจรักษาต่อไป</p>	
<p>แก้ปัญหาหยาเสพติด</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, newtv, theagendathai)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาว่าในส่วนของ สธ. ได้ทำหน้าที่หมดแล้ว ขอเดินสายกลาง รอ ป.ป.ส. พิจารณาต่อไป เกิดสุญญากาศจะครบ 3 ปี จะไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้น ส่วนการประชุม กก.ป.ป.ส.จะโหวตตาม สธ. ย้ำประกาศ สธ. จะเป็นการลดความเสียหายอย่างเร่งด่วน แต่ขึ้นอยู่กับส่วนรวม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, INN)</p> <p>-พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขา ป.ป.ส. เผยกรณีนายกฯ มีคำสั่งให้ควบคุมกัญชาโดยใช้เป็นการออก พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา แทนการออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ตนยังไม่เห็นวาระใดๆ เกี่ยวกับเรื่องกัญชา ต้องรอวันประชุมบอร์ด กก.ป.ป.ส. นำโดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และในฐานะประธานบอร์ดฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติ, เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, changmainews)</p> <p>-ดร.สุดเขต ไชโย นักวิจัยจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนานวัตกรรม “สตรีปเทสเคมีไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสำหรับตรวจประเมินปริมาณ THC ต่อยอดองค์ความรู้ที่เคยพัฒนาชุดตรวจ ATK เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสาร THC เบื้องต้นได้เอง ซึ่งชุดตรวจนี้ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณ THC ในอาหาร/เครื่องดื่มได้อย่างรวดเร็วและมีความไวในการตรวจ เพียง 6 นาที สามารถอ่านผลได้จากสมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ สะดวกต่อการพกพา ราคาชิ้นละ 20 บาท โดยนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 จาก วช.</p> <p>การบำบัดรักษายาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ.ดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางที่เรียกว่า "Patient Journey" ซึ่งมีการคัดกรอง ผ่านศูนย์คัดกรองในรพ.และ รพ.สต. และประเมินระดับอาการผู้เสพ เป็นสีต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการจัดระบบดูแล และขณะนี้มีการจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ครบทุกจังหวัด รวม 154 รพ. จำนวน 2,187 เตียง จัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชครอบคลุม ทุกจังหวัด รวม 1,590 เตียง ได้รับอนุมัติโครงสร้างกลุ่มงานจิตเวช ในรพ.ชุมชน 754 แห่ง จาก 775 แห่ง คิดเป็น 97.29% และมีอำเภอที่ดำเนินการ CBTx 703 อำเภอ จากทั้งหมด 880 อำเภอ คิดเป็น 80 % ขณะที่ การคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟู (ณ วันที่ 7 ก.ค. 2567) มีการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดสะสม 116,492 ราย โดยคัดกรองผ่าน รพ.ชุมชน 45 % สถานีอนามัย/รพ.สต. 12% และรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป 11% สำหรับผู้ป่วยที่พ้นระยะบำบัดแล้ว 137,351 ราย สามารถติดตามครบตามเกณฑ์ 76,221 ราย คิดเป็น 55 % และสิ้นสุดการติดตาม 64,074 ราย ในจำนวนนี้ 53,061 ราย ไม่กลับไปเสพซ้ำ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ สสจ. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันจัดระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลา และติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., สยามรัฐ, sondhitalk, changmainews, headtopics, thaitabloids)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ มอบนโยบายในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ศปก.ครส.) ครั้งที่ 8/2567 โดยให้ 1.สนง.ตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. และจังหวัด กำหนดวันในการเปิดปฏิบัติการปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ในพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ 2.ก.มหาดไทย สนง.ตำรวจแห่งชาติ นำรูปแบบ "ธวัชบุรี Model" มาทำการ X-Ray ชุมชน โดยให้จังหวัดจัดทำระบบในการติดตามดูแล ช่วยเหลือ และเฝ้าระวังภายหลังจากผู้ผ่านการบำบัดรักษากลับสู่ชุมชน 3.ก.มหาดไทย กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ 4.ก.มหาดไทย สนง.ตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ส. จัดระเบียบสังคมในพื้นที่สถานบันเทิง สถานบริการ สถานศึกษาและบริเวณโดยรอบอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้แหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด 5.กรณีที่ถูกปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานให้ สำนักงาน ป.ป.ส. พิจารณานุมัติเงินช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บหรือทายาทของผู้เสียชีวิตเพื่อเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด 6.สนง.ตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดจัดการประชุมเพื่อจัดสรรเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดโดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ</p> <p>- พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ 25 จังหวัดนำร่อง ว่า ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายครอบคลุมทุกด้าน 1.ด้านการปราบปราม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดร้ายแรงคดียาเสพติด 12,722 คดี ตรวจสอบทรัพย์สินเบื้องต้นได้ 829.54 ล้านบาท จังหวัดผลงานโดดเด่น คือ นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ 2.ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด ที่มีการดำเนินการในรูปแบบ CBTx (1 มิ.ย. – 28 ก.ค.67) มากกว่า 6,764 คน เพื่อให้ไม่หวนกลับไปเสพยาอีก โครงการชุมชนบำบัดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นำคนเข้าร่วม 12,241 คน (คิดเป็น 19.25คน/สถานี) และ กระบวนการสำคัญ ผู้เสพที่มีอาการทางจิตเมื่อบำบัดแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลคนใช้จิตเวชที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรง โดยให้ยาจิตเวชควบคุมอาการ และระมัดระวังในการขาดยา ส่วนจังหวัดผลงานโดดเด่น คือ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และ 3.ด้านการป้องกัน จัดระเบียบสังคมในสถานบันเทิง สถานบริการได้ทั้งหมด , สถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง ร้อยละ 99.67 รวมทั้ง รอบสถานศึกษา ร้อยละ 99.21 โดยมีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนมากกว่าร้อยละ 99.35 ซึ่ง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีผลงานเด่น</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, ฐานเศรษฐกิจ, Mgronline, เดลินิวส์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินโครงการผลิตบุคลากรแพทย์และพยาบาลมีการเสนอเข้าที่ประชุม ครม. โดยตั้งเป้าหมายการผลิตพยาบาลจากประมาณปีละ 12,000 คน เพิ่มเป็น 15,000 คนขึ้นไป และจากนั้นจะเป็นการผลิตในส่วนของแพทย์ตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับ สำหรับแนวทางอาจทำกฎหมายให้ออกนอกก.พ. จะทำให้เกิดความสมดุลทั้งในเรื่องบุคลากร ค่าตอบแทนและตำแหน่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566- 2570 และการจัดสรรงบประมาณในการผลิตพยาบาลเพิ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 15,985 คน ให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วนและเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล</p> <p>- น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. กล่าวว่า ภายหลังจากการประชุม ครม. มีมติอนุมัติแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาล ปีการศึกษา 2566 – 2570 จึงสั่งการให้จัดทำแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาล เนื่องจากเป็นสาขาที่มีความจำเป็นและยังมีการขาดแคลนอยู่มาก มีเป้าหมายคือผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีอัตราส่วนพอเพียงต่อประชากรในประเทศ และร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งกรอบอัตราบรรจุเพื่อให้เกิดความมั่นคงในวิชาชีพ</p>	
<p>การประชุมวิชาการสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, สวพ.91, กรมประชาสัมพันธ์, thecoverage, hfocus, INN, newstv, chieffocus, theagendathai)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เรื่อง “คลื่นลูกใหม่ (S-Curve) สร้างสุขภาพจิตไทยสู่อนาคต” (The New S-Curve of Mental Health) ว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดย สธ.มุ่งมั่นดำเนินนโยบาย 5+5 “เร่งรัดพัฒนา-สานต่อ” ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการของจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาใกล้บ้าน การตรวจรักษาจิตเวชทางไกล การบูรณาการงานดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติด และการจัดตั้งกองทุนบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด เป็นต้น</p>	
<p>ผช.รมต.สธ.ช่วยเหลือผู้ป่วย 60 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, INN, amarin, workpoint, ch3plus, headtopics, thainewsonline)</p> <p>- นายกองตรี ธนฤต จิตอารีรัตน์ ผช.รมต.สธ. พร้อมด้วย นายกัญฉัฐ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง เจ้าหน้าที่พม. และตำรวจ สน.พระโขนง ลงพื้นที่ช่วยคุณลุงวัย 60 ปี นอนอยู่ข้างถนนในเพิงไม้สภาพผุพังมานาน 5 ปี มีสภาพร่างกายซูบผอมหนังหุ้มกระดูก แขนขาอ่อนแรง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พบมีสิทธิรักษาพยาบาลที่รพ. ตำรวจ จึงส่งตัวไปรักษา ก่อนพร้อมกล่าวว่า ตนลงพื้นที่ด้วยตัวเอง จากนี้ประสานทีมแพทย์รักษาคุณลุงให้ดีที่สุด และต้องตรวจสอบว่าครอบครัวเหลือใครบ้าง โดยเบื้องต้นทราบว่าภรรยาเสียชีวิต และมีลูกสาว 3 คน คนโตเสียชีวิตแล้ว / คนกลางอายุ 29 ปี ประกอบอาชีพแม่บ้าน / คนเล็กอายุ 25 ปีป่วยเป็นโรคออทิสติก อาศัยอยู่กับพี่สาว ส่วนคนลุง อายุเกิน 60 ปีก็เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งจะประสานไปยังยุติธรรม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคุณลุงต่อไป</p>	
<p>สธ.ไทยจับตาไข้ 'โอโรพุซ' ระบาดในบราซิล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, thaiPBS, ch7, hfocus, linetoday, innnews, tnn, จส.100, สวพ.91, thebangkokinsight, thebeter,)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึง ประเทศบราซิล พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้โอโรพุซ (Oropouche fever) เป็นครั้งแรกของโลก จำนวน 2 ราย ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายเป็นเพศหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี อาศัยอยู่ที่รัฐบาเอีย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยทั้งคู่มีอาการป่วยคล้ายกับโรคไข้เลือดออกเดงกีที่มีอาการรุนแรง ซึ่งในอดีตยังไม่เคยมีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคไข้โอโรพุซมาก่อน ทั้งนี้ มีรายงานพบผู้ป่วยโรคนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ที่สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก และในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเคยมีรายงานพบการระบาดในบางประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โดยพบมากที่สุดที่ประเทศบราซิลรวม 7,236 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2567) และยังมีรายงานผู้ป่วยในประเทศโบลิเวีย, เปรู, คิวบา และโคลอมเบีย แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้นในทวีปอื่นๆ รวมทั้งทวีปเอเชีย ซึ่งในการระบาดของโรคไข้โอโรพุซ ครั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ไข้โอโรพุซ จะมีรีนชนิด Culicoides paraensis เป็นพาหะนำโรค แต่ทั้งรีนชนิดนี้และเชื้อไวรัสโอโรพุซยังไม่เคยพบในประเทศไทย จึงมีคำแนะนำสำหรับประชาชนที่เดินทางไปในประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคนี้นในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ให้ป้องกันตนเองระหว่างที่เดินทางในต่างประเทศ โดยสวมเสื้อและกางเกงขายาว และทาโลชั่นกันยุงเพื่อป้องกันยุงและรีน และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หากเดินทางกลับมาแล้วมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป</p>	
<p>ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.ปราโมทย์ ศรีสาอางค์ ประธานสมาพันธ์แพทย์รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป (สพศท.) กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ... (กฎหมายแยกตัวออกจาก ก.พ.) ที่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นว่า หลักการใหญ่เชื่อว่าเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ได้ หลังมีการพูดเรื่องนี้มาเกือบ 10 กว่าปี แต่มีกบฏคือ 1. กรอบอัตรากำลังของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่ง ก.พ. มีหลักกำหนดอัตรากำลัง เพื่อให้ไม่ให้มากจนเกินไป ถือเป็นหลักคิดที่ถูกต้องของการบริหารบุคลากร แต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จะมีบริบทที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องการให้บริการ ภาระงานที่มากขึ้นไป เพราะผู้รับบริการมีจำนวนมากขึ้น จึงต้องมาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เพิ่มอัตรากำลัง และมีค่าจ้างที่เหมาะสม ป้องกันปัญหาสมองไหลในวิชาชีพที่ขาดแคลน 2. การออกจาก ก.พ. จึงเป็นเรื่องที่ดีและควรสนับสนุน เพราะกระทรวงฯ ส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ การแยกตัวออก ทำให้การบริหารจัดการอัตรากำลัง การวางทิศทางกำลังคนช่วยเสริมงานสุขภาพปฐมภูมิได้มากขึ้น ที่สำคัญขณะนี้ผู้บริหารระดับสูงทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำเห็นด้วยในหลักการ.</p>	
<p>เตือนจัดฟันแฟชั่นหมอเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, fm91bkk, headtopics, hfocus, newtv, thaitodaynews, bangkokbiznews, thansettakij)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ามีผู้ลักลอบให้บริการจัดฟันแฟชั่น โดยการชักชวนผ่านสื่อออนไลน์ให้จัดฟันและลักลอบจัดฟันในสถานที่ต่างๆ เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายและอันตราย ทั้งจากการติดเชื้อ เกิดแผลอักเสบ และถึงแก่ชีวิต จากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์</p>	
<p>มอปลัฟผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, bangkokfocusnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เป็นประธานเปิดงาน และมอปลัฟรางวัลเกียรติยศ GIP Plus ให้แก่ผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ดีในการนำเข้าหรือส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำปี 2567 เพื่อสร้างแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยพร้อมกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการของกองด่านอาหารและยา และบุพทตัวอย่างสินค้าของผู้นำเข้าที่ได้รับการรับรอง GIP Plus และการเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจดีด้วย GIP Plus” ในกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามวิธีการที่ดีในการนำเข้าหรือส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (Good Importing Practices GIP Plus) ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจว่องไว ผู้บริโภคมั่นใจ ด้วย GIP Plus”</p>	
<p>ภาวะอุจจาระตกค้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, chieffocus)</p> <p>- กรมการแพทย์ ระบุกรณีกินมากแต่ร่างกายไม่ถ่ายออกมา เรียกว่า ภาวะอุจจาระตกค้าง จะมีหลายอาการประกอบกัน ดังนี้ ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีเลือดปนอุจจาระเนื่องจากริดสีดวง รับประทานอาหารได้น้อย เบื่ออาหาร เรอเปรี้ยว ผายลมบ่อย ปัสสาวะบ่อยจากการที่กระเพาะปัสสาวะถูกกดทับ ปวดหลังส่วนล่าง หายใจไม่สะดวก เพราะอุจจาระและลมในช่องท้องมากจนไปดันกะบังลม ทั้งนี้ หากลองสำรวจตัวเองมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์</p>	
<p>แนะรัฐบาลออก กม.คุมโฆษณาอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, headtopics)</p> <p>- สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย, Resolve to Save Lives, เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, กรมอนามัย และสสส. เร่งผลักดันนโยบายสาธารณะ มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพปชช. สนับสนุนการลดการบริโภคโซเดียมและปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยนพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาร่างพ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยเจตนารมณ์เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และโซเดียมสูง ลดการพบเห็นและลดการถูกระตุ้นจากการตลาด รวมทั้งคาดหวังให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภาคอุตสาหกรรมปรับสูตรอาหาร ลดปริมาณไขมัน น้ำตาล และโซเดียมให้เหมาะสมมากขึ้น ทำให้เด็กและประชาชนไทยเข้าถึงอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับสุขภาพ</p>	
<p>สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากกรณีได้รับข้อมูลมีประชาชนส่วนหนึ่งได้รับข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือข้อความทางไลน์และอีเมลจากกลุ่มมิถุนาชีพ โดยมุ่งหลอกลวงให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอม และทำการกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อหวังข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการทำรูปแบบทั้งบัญชีไลน์และเว็บไซต์ในลักษณะคล้ายกับบัญชีทางการของ สปสช. เพื่อให้เกิดการหลงเชื่อ ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง หากได้รับข้อความที่อ้างว่ามาจาก สปสช. ให้สังเกตชื่อบัญชีทางการ โดยเว็บไซต์ สปสช.ต้องเป็น nhso.go.th เท่านั้นส่วนบัญชีไลน์ของ สปสช.จะต้องเป็น @nhso หรือสังเกตได้ที่สัญลักษณ์โลโก้สีเขียวที่มีเครื่องหมายดาวสีขาวเล็กๆ อยู่ตรงกลางและต้องมีคำว่า สปสช.อยู่ต่อจากสัญลักษณ์โลโก้ดังกล่าว แต่หากเป็นชื่อหรือรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ที่กล่าวมาแล้วขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิถุนาชีพ รวมถึงจะไม่มีการติดต่อเพื่อขอให้ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเป็นอันขาด</p> <p>- สปสช. กล่าวว่า จากประเด็นในเรื่องหากลิ้มบัตรประชาชนสามารถใช้แอปฯ ThalD ยืนยันสิทธิบัตรทองได้ ตรวจสอบพบประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองแค่บัตรประชาชนก็สามารถใช้สิทธิได้เลย แต่หากเกิดเหตุบัตรหายหรือลิ้มบัตรประชาชนก็ยังสามารถใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทได้ โดยใช้ แอปฯ ThalD, ใบขับขี่, Passport หรือเอกสารที่มีเลขประจำตัว 13 หลักพร้อมรูปถ่ายที่ยืนยันตัวตนได้ และแจ้งใช้สิทธิบัตรทองก็สามารถใช้สิทธิได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือฉุกเฉินวิกฤตเพียงแค่มือถือเอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง</p>	
<p>ป.ป.ช.แพร่ผล ITA 67</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ป.ป.ช.เปิดผล ITA 2567 จาก 8,325 หน่วยงานรัฐทั่ว ปท. ได้ 93.05 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 7,696 หน่วยงาน ทิศทางดีขึ้นกว่าปีก่อน 2.86 คะแนน พร้อมเผยคะแนนประเมินคุณธรรม ระดับกรม หน่วยงานส่วนกลางที่มีผลการประเมิน "ผ่านดีเยี่ยม" แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มกรมหรือเทียบเท่า ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ได้ 99.31 คะแนน ส่วนผลการประเมินในรายกระทรวง ส่วนพบว่า อันดับ 1 กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าวินได้ 93.85 คะแนน ส่วนกระทรวงสาธารณสุข อันดับ 15 ได้ 89.01 คะแนน เลขาฯ ป.ป.ช.ระบุคนตื่นตัวร้องเรียนเพิ่มขึ้น ไม่รอวัหวายล้อมคอก เซฟเงินรัฐกว่า 3 แสนล้าน</p>	
<p>ปลาไหลอย่างมรณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., nation, ch7, news1live, amarintv)</p> <p>- นายชินจิ คานะโกะ ประธานห้างสรรพสินค้าเคคิวในเขตโคนัน เมืองโยโกฮามะ แถลงข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสูง กรณี ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีลูกค้าล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษกว่า 140 คน และมีหญิงวัย 90 ปีเสียชีวิต แต่ทางการยังไม่ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและป้องกันไม่ให้เกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นญี่ปุ่นตรวจสอบพบว่าต้นตอของเหตุอาหารเป็นพิษ เกิดจากข้าวกล่องปลาไหลอย่างจากร้านอาหารนิงงาชิโอเซชาตะ ที่วางจำหน่ายในช่วงวันที่ 24-25 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยในผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียสแตปฟีโลคอคคัส ออเรียส ที่ก่อให้เกิดอาการอาเจียนและท้องร่วง และมีคำสั่งให้ร้านโอเซชาตะระงับการให้บริการชั่วคราว พร้อมสั่งให้ห้างสรรพสินค้าเคคิวระงับการปล่อยเข้าห้องครัวสำหรับทำข้าวกล่อง</p>	